



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่อง ขอให้ยุติการยุบ ๔ คณะวิชา และ ๑ สำนักงานวิทยาเขตให้เหลือเพียง ๑ คณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ๑) นายกฤษฎา ต้นเทอดทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย ๒) นายเอกธัช อินทร์รอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย ๓) ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ที่ประชุมรับทราบข้อเท็จจริงและมีมติเห็นชอบให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้มีความชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ยังคงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในจังหวัดหนองคาย

๒. เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก กรณี เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ๓) ประธานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอโพธิ์ไทร ในฐานะผู้ร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อำเภอโพธิ์ไทร เป็นเขตพื้นที่ที่มีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก หลังจากมีการประกาศยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นมา แม้จะมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกองทัพบกปรึกษาหาแนวทางร่วมกันว่าจะสามารถเยียวยาให้แก่ข้าราชการบำนาญ อำเภอโพธิ์ไทร ได้หรือไม่ อย่างไร

๓. เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรณี การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมให้ครบทุกจังหวัด โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา ๒) นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัด รวมทั้งมอบหมายให้นายรัชชชัย ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมการการศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีค่าตอบแทน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน และมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน



ข่าวคณะกรรมการมาธิการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาธิการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการมาธิการการศึกษา

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ เวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา